



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีอายุบัญชี ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หากมีตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งเลขที่เดียวกับที่ดำเนินการคัดเลือกว่างลงทุกกรณี กรมกิจการผู้สูงอายุ จะแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

บัญชีแนบท้ายประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับราชการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒	นางสาวกชนันท์ อินสมพันธ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓	นางสาวนพวรรณ นวลมณี	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๔	นายพีรพล สอนไช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการกรม
๕	นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและ คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒ กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวสุทธิรัตน์ โทษนบ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขาธิการกรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ศูนย์การวิจัยรัฐ และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
๒	นางปัทมา ปาณิวรรณ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
๓	นายพีรพล สอนไช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการกรม

๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒ กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ต่อ)

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๔	นางสาวพรพรรณ นวลมณี	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕	นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
๖	นางสาวพนรัตน์ มากมูล	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

๓. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสุกฤษี อนุราช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
๒	นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมบารณ (เชียงใหม่) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
๓	นายอับบาส คำสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

๔. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๙ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กองส่งเสริมสวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายธณภฤต วรินทรเวช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปฏิบัติราชการที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
๒	นายพีรพล สอนไช่	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓	นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการ และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่กองบริหารการกองทุนผู้สูงอายุ
๔	นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มอำนาจการ สำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ ศูนย์การเรียนรู้และมีกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
๕	นางสาวกชนันท์ อินสมพันธ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๖	นางสาวพัฒนาวิ ธรรมรัตน์พฤษ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและ คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ